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เรื่อง  ขอใหพ้ิจารณาทบทวนการใหค้วามเห็นในปัญหาขอ้กฎหมาย  
(กรณีการควบคุมกิจการเคเบิลทีวีหรือโทรทศันท์างสาย และวีดีโอเทปตามสาย) 

   

 

กรมประชาสัมพันธ์มีหนังสือ ด่วนมาก ที่  นร.๐๕๐๑/๙๓๗๕ ลงวันที่  ๓๐ 

มิถุนายน  ๒๕๒๖ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายที่ ว่า พระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ จะใช้ควบคุมถึงการส่งวีดีโอเทปตามสายหรือไม่ 
ไปให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ควบคุมถึงการส่งวีดีโอเทปตาม
สาย นั้น  บัดนี้  ปรากฏว่ากจิการเคเบิลทวีีหรือโทรทศัน์ทางสาย และวีดีโอเทปตามสายได้รับความ
นิยมแพร่หลายเป็นอันมาก มีเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศก าลังจะเสนอบริการต่อ
ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  จึงมีปัญหาว่า ทางราชการไม่มีมาตรการใดที่จะ
ไปใช้ควบคุมการด าเนินงานของเอกชนได้  ดังนั้น รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (ร้อย
ต ารวจโทชาญ มนูธรรม) จึงได้เชิญผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปหารือ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๒๖  และในที่สุดที่ประชุมได้มีมติมอบให้กรมประชาสมัพันธ์เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
พิจารณาเร่ืองนี้  โดยให้เชิญผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ว่าจะมีทางที่ใช้บังคับกับกิจการเคเบิลทีวีดังกล่าวได้หรือไม่ และรวบรวม
ความเห็นส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนความเห็นในข้อกฎหมายเร่ืองนี้
อีกคร้ังหนึ่ง หากผลการพิจารณาปรากฏว่า กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ครอบคลุมถึงกิจการเคเบิลทีวี
ด้วยกใ็ห้หารือไปด้วยว่า หากสามารถใช้บังคับได้ สมควรมีการด าเนินการอย่างไรที่จะให้มีการขอ
อนุญาตจัดตั้งและสมควรมีองค์กรหรือมาตรการในการควบคุมการแพร่ภาพอย่างไรบ้าง 

ต่อมาเมื่ อวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ กรมประชาสัมพันธ์ได้ เชิญผู้ แทน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย กรมไปรษณีย์โทรเลข และกรมต ารวจ มาประชุมเพื่อพิจารณาปัญหา
นี้ ร่วมกัน ซ่ึงผลการประชุมปรากฏว่า ผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
กฎหมายที่ใช้อยู่น่าจะสามารถครอบคลุมกิจการเคเบิลทีวีและวีดีโอเทปได้  แต่มีผู้แทนส่วน
ราชการบางแห่งยังมีความเห็นยืนยันว่า กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถครอบคลุมใช้บังคับกิจการ
ดังกล่าวได้ โดยเหตุนี้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมจัดท าความเห็นส่งให้กรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ใช้ประกอบพิจารณาวินิจฉัยทบทวน
การให้ความเห็นข้อกฎหมายในเร่ืองนี้ อีกคร้ังหนึ่ง ในปัญหาว่า กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะ
ครอบคลุมกิจการเคเบิลทีวีและวีดีโอเทปได้หรือไม่  หากคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีความเห็น
เช่นเดิมแล้วขอให้พิจารณาด้วยว่าควรมีการด าเนินการด้านกฎหมายอย่างไรที่จะท าให้รัฐสามารถ
เข้าไปควบคุมกจิการดังกล่าวได้โดยเรว็ 

 



 ๒ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒)  ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับฟังค าชี้ แจงจากผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข 
กรมต ารวจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ประกอบกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า  ข้อเทจ็จริงในปัญหาว่า การด าเนินการเคเบิลทวีีและวีดีโอเทป
ตามสายนี้  เป็นการด าเนินกิจการส่งสญัญาณภาพโทรทศัน์ไปสู่เคร่ืองรับโทรทศัน์ในลักษณะใด นั้น 
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่อาจเป็นที่ยุติได้  กล่าวคือ 
ผู้แทนฝ่ายหนึ่ง (กรมประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย) ชี้ แจงว่า คล่ืนแฮรตเซียน
อาจส่งไปตามสายเคเบิลได้  แต่ผู้แทนอีกฝ่ายหนึ่ง (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ชี้ แจงว่า ส่งไม่ได้และ
แม้แต่ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ กไ็ม่ได้กล่าวถึงการส่งคล่ืน
แฮรตเซียน ไปตามสายด้วย 

เมื่ อ ข้อ เท็จจ ริงใน ปัญหาเร่ือ งนี้ ยั งไม่อาจเป็นที่ ยุติ ได้ดั งก ล่าว ข้างต้น  
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) จึงเห็นว่า การที่จะพิจารณาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า กิจการเคเบิลทวีีและวีดีโอเทปตามสายจะอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายใดบ้างหรือไม่ นั้น ยังไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นไปในขณะนี้ ได้  จนกว่าข้อเทจ็จริงจะ
เป็นที่ยุติเสียก่อนว่า การส่งสญัญาณภาพโดยเคเบิลทวีีและวีดีโอเทปตามสายนี้ เป็นการส่งสญัญาณ
ภาพไปในลักษณะใด  ซึ่งการพิจารณาปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการพิจารณาในปัญหาข้อเทจ็จริงที่
จะต้องอาศัยหลักวิชาการในทางเทคนิคโดยเฉพาะ จึงมิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะพิจารณาให้
ความเหน็ได้ 

 

(ลงชื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ์) 
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เรอง   ขอให้พิจารณาทบทวนการให้ ควา มเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย

(กรณีการควบคุมกิจการเคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์ทางสาย  และวีดีโอเทปตามสาย)

กรมประชาสัมพันธ์มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร.๐๕๐๑/๓๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๒๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า พระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียง
             และวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะใช้ควบคุมถึงการส่งวีดีโอเทปตามสายหรือไม่
ไปให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ควบคุมถึงการส่งวีดีโอเทปตาม
สาย นั้น บัดนี้ ปรากฏว่ากิจการเคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์ทางสาย และวีดีโอเทปตามสายได้รับความ
นิยมแพร่หลายเป็นอันมาก มีเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกําลังจะเสนอบริการต่อ
ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จึงมีปัญหาว่า ทางราชการไม่มีมาตรการใดที่จะ
ไปใช้ควบคุมการดําเนินงานของเอกชนได้ ดังนั้น รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ร้อย
ตํารวจโทชาญ
              มนูธรรม) จึงได้เชิญผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปหารือ เมื่อวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๒๒ และในที่สุดที่ประชุมได้มีมติมอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการ
พิจารณาเรื่องนี้ โดยให้เชิญ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไป ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ว่าจะมีทางที่ใช้บังคับกับกิจการเคเบิลทีวีดังกล่าวได้หรือไม่ และรวบรวม
ความเห็นส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนความเห็นในข้อกฎหมายเรื่องนี้
อีกครั้งหนึ่ง หากผลการพิจารณาปรากฏว่า กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ครอบคลุม
             ถึงกิจการเคเบิลทีวี
ด้วยก็ให้หารือไปด้วยว่า หากสามารถใช้บังคับได้ สมควรมีการดําเนินการอย่างไรที่จะให้มีการขอ
อนุญาตจัดตั้งและสมควรมืองค์กรหรือมาตรการในการควบคุมการแพร่ภาพอย่างไรบ้าง

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๒ กรมประชาสัมพันธ์ได้เชิญผู้แทน
การสื่อสารแห่งประเทศไทย กรมไปรษณีย์โทรเลข และกรมตํารวจ มาประชุมเพื่อพิจารณาปัญหา
นี้ร่วมกัน ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า ผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

กฎหมายที่ใช้อยู่นําจะสามารถครอบคลุมกิจการเคเบิลทีวีและวีดีโอเทปได้ แต่มีผู้แทนส่ว
             น
ราชการบางแห่งยังมีความเห็นยืนยันว่า กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถครอบคลุมใช้บังคับกิจการ
ดังกล่าวได้ โดยเหตุนี้ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมจัดทําความเห็นส่งให้กรม
ประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ใช้ประกอบพิจารณาวินิจฉัยทบทวน
การให้ความเห็นข้อกฎหมายในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ในปัญหาว่า กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะ
ครอบคลุมกิจการเคเบิลทีวีและวีดีโอเทปได้หรือไม่ หากคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีความเห็น
เช่นเดิมแล้วขอให้พิจารณาด้วยว่าควรมีการดําเนินการด้านกฎหมายอย่างไรที่จะท
             ําให้รัฐสามารถ

เข้าไปควบคุมกิจการดังกล่าวได้โดยเร็ว
             [END PAGE 1]
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับฟังคําชี้แจงจากผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรมตํารวจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ประกอบกับ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า ข้อเท็จจริงในปัญหาว่า การดําเนินการเคเบิลทีวีและวีดีโอเทป
ตามสายนี้ เป็นการดําเนินกิจการส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์ไปสู่เครื่องรับโทรทัศน์ในลักษณะใด นั้น
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่อาจเป็นที่ยุติได้ กล่าวคือ
ผู้แทนฝ
             ่ายหนึ่ง (กรมประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย) ชี้แจงว่า คลื่นแฮรตเซียน
อาจส่งไปตามสายเคเบิลได้  แต่ผู้แทนอีกฝ่ายหนึ่ง (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ชี้แจงว่า ส่งไม่ได้และ
แม้แต่ความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ไม่ได้กล่าวถึงการส่งคลื่น
แฮรตเซียน ไปตามสายด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงในบัญหาเรื่องนี้ยังไม่อาจเป็นที่ยุติได้ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๒) จึงเห็นว่า การที่จะพิจารณาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า กิจการเคเบิลทีวีและวีดีโอเทปตามสายจะอยู่ภายใต้บ
             ังคับของ
กฎหมายใดบ้างหรือไม่ นั้น ยังไม่อาจพิจารณาให้ความเห็นไปในขณะนี้ได้ จนกว่าข้อเท็จจริงจะ
เป็นที่ยุติเสียก่อนว่า การส่งสัญญาณภาพโดยเคเบิลทีวีและวีดีโอเทปตามสายนี้เป็นการส่งสัญญาณ
ภาพไปในลักษณะใด ซึ่งการพิจารณาปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการพิจารณาในปัญหาข้อเท็จจริงที่
จะต้องอาศัยหลักวิชาการในทางเทคนิคโดยเฉพาะ จึงมิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะพิจารณาให้
ความเห็นได้

(axa) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๒๒
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